

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.44 ทรงตัว ตลาดรอลุ้นตัวเลข PCE สหรัฐฯ คืนพฤษภาคม

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มี.ค. 2567)--นักบริหารเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าที่อยู่ที่ระดับ 36.44 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากช่วงปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.45 บาท/ดอลลาร์

ภาพใหญ่ตลาดรอดิตตามดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ เดือนก.พ. ที่ จะประกาศในคืนวันพฤษภาคม (29 มี.ค.) ส่วนช่วงนี้ต้องจับตาค่าเงินเยน เนื่องจากตลาดค่อนข้างระมัดระวังว่าทางการญี่ปุ่นจะมีการแทรกแซงค่าเงินได้ จากที่ก่อนหน้านี้ เงินเยนที่อ่อนค่าไปอย่างรวดเร็ว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 36.30 - 36.55 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ 151.44 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 151.24 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ 1.0815 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0833 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. อยู่ที่ระดับ 36.430 บาท/ดอลลาร์

-หัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ คาดว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เดือนเม.ย.นี้ อาจมีมติปรับลดดอกเบี้ย จากการเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจไทยระดับต่ำ ภาคบริโภคชะลอตัว ส่งออกเริ่มฟื้นตัว โดยช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซม ซึ่งเงินเฟ้อติดลบต่ออีก 2 เดือน จาก 5 เดือนที่ผ่านมา คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง 2 ครั้งติด คือ เม.ย. และ มิ.ย.นี้ จากปัจจุบันที่ 2.50% ลงมาเหลือ 2.00% ปีนี้

-"บอร์ทดิจิทัลวอลเล็ต" ส่ง "คลัง-สำนักงบฯ" เร่งสรุปแหล่งเงิน ชง 3 ทางเลือก เสนอบอร์ด 10 เม.ย.ก่อนแถลงใหญ่ อีกรอบ ระบุหากใช้งบประมาณ ต้องออก พ.ร.บ. โอนงบประมาณปี 67 พร้อมร้องงบประมาณปี 68 ทบทวนแผนคลังระยะปานกลางเพียงปี 68 หากขาดดุลเพิ่มเติมจากกรอบเดิม เสี่ยงขาดดุลทะลุ 1 ล้านล้านบาท หนี้สาธารณะแตะ 66%

-หนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวในการประชุมสมาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐนิวยอร์ก (Economic Club of New York) ว่า ข้อมูลเงินเฟ้อที่น่าผิดหวังของสหรัฐฯ ซึ่งมีการรายงานเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นสัญญาณที่ยืนยันว่าเฟดยังไม่จำเป็นต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ย

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันพุธ (27 มี.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาค่าการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) รวมทั้งการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์นี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (27 มี.ค.) โดยตลาดยังคงได้ปัจจัยหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาค่าการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

และทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี PCE ประจำเดือนก.พ.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด โดยดัชนี PCE เป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

-นักลงทุนยังติดตามการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในสมาชิกบอร์ดผู้ว่าการเฟด ซึ่งจะกล่าวสุนทรพจน์ที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐนิวยอร์กในวันนี้

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้